

## THÔNG BÁO

### Về việc sử dụng các phần mềm, ứng dụng mạng xã hội trên Internet vào hoạt động trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi trong tình hình mới

-----

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Khối các cơ quan khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 (nay là Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp); nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời đại công nghiệp 4.0

Căn cứ Quyết định số 137-QĐ/ĐTN, ngày 27/4/2020, về việc thành lập Ban Biên tập website của Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp; Đề cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên trong khối kịp thời nắm thông tin một cách nhanh chóng hiệu quả trong việc chuyển tải thông tin, văn bản từ Đoàn Khối đến cơ sở và ngược lại; Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh thông báo đến các cơ sở Đoàn trực thuộc nắm để thực hiện một số nhiệm vụ sau:

#### 1. Triển khai sử dụng mạng xã hội trên Internet (Website, Facebook, Zalo)

**1.1. Triển khai mạng xã hội Zalo:** Hiện nay việc sử dụng group (nhóm) trên ứng dụng zalo để trao đổi, chia sẻ công việc hết sức tiện lợi, truyền tải thông tin một cách nhanh chóng, nhiều tính năng trên ứng dụng phần mềm zalo đã mang lại hiệu quả tích cực, có thể nén và gửi file đính kèm với dung lượng lên đến 1.024Mb,... để sử dụng có hiệu quả các group (nhóm) trong hệ thống của Đoàn, Đoàn Khối triển khai các group (nhóm) như sau:

(1) Nhóm chính thức để trao đổi thông tin giữa Đoàn Khối và các cơ sở Đoàn là “**Đoàn Khối các CQ&DN Trà Vinh**”: Thành phần, bao gồm các đồng chí Ủy viên BCH Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối. Giao cho đồng chí **Nguyễn Thị Phụng**, Phó Bí thư Thường trực Đoàn Khối quản lý nhóm; việc bổ sung thành viên ở các cơ sở Đoàn phải có ý kiến thống nhất của quản lý group (nhóm).

- **Nội dung hoạt động của group (nhóm):**

+ **Nội dung văn phòng Đoàn Khối triển khai:** Các văn bản hoạt động về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Đoàn Khối (gửi đồng thời cùng

*hộp thư điện tử*); Một số thông tin nhanh liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ trong hệ thống tổ chức Đoàn; tài liệu dự thảo xin ý kiến các cơ sở, các liên kết từ mạng xã hội, Internet do Thường trực Đoàn Khối chia sẻ; các tin bài gương người tốt, việc tốt (*thực hiện chủ trương “mỗi ngày 01 tin tốt, mỗi tuần 01 câu chuyện đẹp”*, để các cơ sở Đoàn chia sẻ lên trang tổ chức Đoàn của đơn vị).

+ *Đối với các cơ sở Đoàn trực thuộc*: Gửi các văn bản về hoạt động của các cơ sở Đoàn (*khi có yêu cầu nếu văn bản thông thường không yêu cầu gửi vào group thì gửi qua hộp thư điện tử của Đoàn Khối*); hình ảnh tổ chức các hoạt; các tin, bài cộng tác đăng website Đoàn Khối; giới thiệu, chia sẻ gương người tốt, việc tốt, đoàn viên tiêu biểu của đơn vị.

\* *Lưu ý*: Không sử dụng group để thực hiện các nội dung cá nhân, không sử dụng từ ngữ không đúng chuẩn mực của cán bộ công chức, viên chức. Nếu có các vấn đề chỉ thuộc lĩnh vực của đơn vị mình thì trao đổi riêng với Bí thư hoặc Phó Bí thư Đoàn Khối để nắm thông tin và xin ý kiến.

(2) Nhóm “**BCH Đoàn Khối các CQ&DN**”; nhóm “**BTV Đoàn Khối**”; Nội dung hoạt động của 02 nhóm này, nhằm trao đổi những nội dung mang tính chất xin ý kiến các dự thảo chương trình, kế hoạch theo Chương trình làm việc toàn khóa của BCH Đoàn Khối, trước khi ký ban hành các nội dung cụ thể; hoặc để trao đổi những nội dung nằm trong khuôn khổ BCH hoặc Ban Thường vụ.

(3) Nhóm “**Đoàn Khối trường học**”: Để trao đổi những nội dung trong khuôn khổ khu vực trường học; còn các nội dung mang tính chất truyền tải thông tin chung được thực hiện tại nhóm chính thức quy định ở **MỤC (1)** văn bản này.

## ***1.2. Triển khai sử dụng Facebook, Fanpage trong các tổ chức Đoàn***

- Nhằm tăng cường thông tin, tuyên truyền yếu tố tích cực, gương người tốt, việc tốt, câu chuyện đẹp trong thanh thiếu nhi trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội; duy trì hiệu quả chuyên mục “*Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp*” trên Website và fanpage của tổ chức Đoàn. Theo đó Ban Thường vụ Đoàn Khối triển khai thực hiện các nội dung này thông qua các trang của 02 trang gồm: **(1) Đoàn Khối Trà Vinh; (2) Tuổi trẻ ĐKCC Trà Vinh**: Đây là 02 trang chính thức, được cập nhật đầy đủ thông tin hàng ngày, hàng tuần về tình hình hoạt động của Đoàn Khối, các tin tức thời sự trong và ngoài nước, các gương người tốt, việc tốt trong hệ thống Đoàn.

- Để thực hiện tốt chủ trương của Trung ương Đoàn về duy trì hiệu quả chuyên mục “*Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp*”. Ban Thường vụ Đoàn Khối đề nghị các cơ sở Đoàn tiếp tục duy trì hoạt động trang fanpage của đơn vị mình, thường xuyên cập nhật thông tin theo yêu cầu nội dung của chủ

trương này. Đối với các đơn vị chưa tạo lập fanpage riêng, đề nghị các đơn vị nghiên cứu tạo lập một trang dành cho tổ chức Đoàn hoặc chuyển đổi trang riêng của cá nhân đồng chí Bí thư, hoặc Phó Bí thư thành trang của tổ chức Đoàn tại đơn vị mình để thực hiện đảm bảo các nội dung theo bộ tiêu chí thi đua hàng năm.

### ***1.3. Triển khai sử dụng website Đoàn Khối***

Nhằm mục đích giới thiệu hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đến các tổ chức và cá nhân trong hệ thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng thời đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan chỉ đạo Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng trang thông tin điện tử Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tại địa chỉ: <https://doankhoitravinh.vn>.

- Từ tháng 5/2020 Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp chính thức đưa vào sử dụng trang thông tin điện tử nội bộ tại địa chỉ <https://doankhoitravinh.vn>, website thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường vụ Đoàn Khối đó là: phục vụ công tác quản lý hệ thống văn bản, giới thiệu, quảng bá rộng rãi hình ảnh hoạt động của Tổ chức Đoàn từ cấp Khối đến các cơ sở trực thuộc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn phát triển;

- Với mong muốn cập nhật thông tin nhanh chóng và chính xác nhất, làm phong phú, đa dạng nội dung trên website, làm tốt chức năng truyền thông, Ban Biên tập trân trọng kính mời cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trong khối, phóng viên các báo, đài trên địa bàn tham gia viết tin bài, tư liệu hình ảnh,... về hoạt động công tác Đoàn tại các đơn vị. Đây được xem là nội dung vừa mang tính chất giới thiệu, quảng bá hình ảnh của Đoàn tại cơ sở, vừa thực hiện nhiệm vụ bộ tiêu chí thi đua trong năm 2020;

- Để các tin và bài viết đạt hiệu quả và chất lượng cần đảm bảo một số yêu cầu về nội dung, hình thức như sau:

*Nội dung:* Các bài viết, thông tin, tư liệu, hình ảnh... có liên quan đến hoạt động của Đoàn Khối và của các cơ sở Đoàn trực thuộc.

*Hình thức:* Bài viết phải hoàn toàn mới, chưa được đăng trên báo, tạp chí, thông tin, bản tin hay báo điện tử khác; các bài sưu tầm, trích, dịch,.. phải ghi rõ nguồn tài liệu, tác giả; Bài viết cần phải có hình ảnh minh họa thể hiện rõ nội dung đối tượng được nhắc đến trong bài, có đầy đủ chú thích của từng hình ảnh (thời gian, địa điểm, sự kiện, người trong ảnh,..); Tin, bài viết được trình bày trên giấy khổ A4, kiểu chữ Times New Roman; Cuối bài viết ghi rõ tên tác giả.

## **2. Triển khai sử dụng phần mềm gửi, nhận văn bản iOffice**

- Nhằm kịp thời chuyển tải, khai thác sử dụng có hiệu quả các văn bản, tài liệu thông qua hộp thư điện tử, trong hệ thống của Đoàn từ cấp Khối đến cơ sở Đoàn trực thuộc. Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc cấp danh sách tài khoản iOffice cho các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối. Theo đó trong **tháng 5/2020** Đoàn Khối sẽ cung cấp danh sách hộp thư điện tử trên phần mềm gửi, nhận văn bản tại địa chỉ <https://gnvb.travinh.dcs.vn> cho các cơ sở Đoàn. Ban Thường vụ Đoàn Khối thông báo đến các cơ sở Đoàn thời gian bắt đầu sử dụng phần mềm gửi, nhận văn bản iOffice cụ thể như sau:

+ Từ ngày 18/5 đến ngày 22/5/2020 các cơ sở Đoàn cử 01 đồng chí đến văn phòng đoàn khối để được hướng dẫn cách thức đăng nhập và sử dụng phần mềm (trong giờ hành chính).

+ Thời gian chính thức sử dụng phần mềm gửi, nhận văn bản iOffice bắt đầu từ ngày **01/6/2020** thay thế cho tất cả các hộp thư điện tử trước đó.

Trên đây là Thông báo về việc sử dụng các phần mềm, ứng dụng mạng xã hội trên Internet vào hoạt động trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi trong tình hình mới, đề nghị các cơ sở Đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

**\* Nơi nhận:**

- Đ/c Võ Minh Nhật Phó BT Tỉnh đoàn (để b/c);
- Đ/c Trương Thanh Long PBT ĐUK (để b/c);
- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn (để b/c);
- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (để b/c);
- Các cơ sở Đoàn trực thuộc;
- Lưu Văn phòng Đoàn Khối./.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ**



**Phạm Viết Thạch**